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Þingskjal 17 
 
 

Tillaga til ályktunar 
– Framkvæmd leyfiskerfis KSÍ – 

 
Tillagan hljóðar svona: 
Lagt er til að ársþing KSÍ 2024 samþykki að skipaður verði nýr starfshópur með fulltrúm KSÍ og ÍTF, sem 
vinni að eftirfarandi tillögum: 
1.   Að leyfiskerfi KSÍ verði skipt upp í þrjá hluta: 

a. Leyfiskerfi fyrir þau félög sem taka þátt í Evrópukeppni ár hvert. (Leyfiskerfi UEFA hjá 
karlaliðum og kvennaliðum)  

b. Leyfiskerfi fyrir þau félög sem taka þátt í Bestu deild karla annars vegar og Bestu deild kvenna 
hins vegar. 

c. Leyfiskerfi fyrir þau félög sem taka þátt í Lengjudeild karla ár hvert.  

2. Að viðeigandi kröfur sem gerðar eru í handbók leikja varðandi framkvæmd leikja  í deildum innan 
leyfiskerfis verði færðar inn í leyfisreglugerð hverrar deildar fyrir sig.  Þannig liggi skýrt fyrir í 
viðeigandi leyfisreglugerð hverjar kröfur til framkvæmdar leikja eru í viðkomandi deild í stað þess 
að aðeins sé getið um þau atriði í handbók leikja. 

3. Að skapa vettvang þar sem aðildarfélög í hverri deild geti komið á framfæri athugasemdum og 
tillögum að úrbótum til stjórnar KSÍ áður en samþykktar eru breytingar á leyfisreglugerð hverrar 
deildar.  

 
Er lagt til að unnið verði að útfærslu á þessum hugmyndum næsta árið og að nýr starfshópur ljúki störfum 
fyrir 1. desember 2024.  Gert er ráð fyrir að ný útfærsla leyfiskerfis taki gildi keppnistímabilið 
2025.  Aðildarfélög ÍTF og stjórn KSÍ verða upplýst reglulega um framgang mála og geta komið tillögum og 
athugasemdum á framfæri við starfshópinn.   
 
 Greinargerð  

Úr greinargerð starfshóps sem falið var að kanna bestu möguleikana á framkvæmd leyfiskerfis KSÍ: 
 
„Ársþing KSÍ samþykkir að setja á fót starfshóp sem kanna skal bestu möguleikana í framkvæmd 
leyfiskerfis KSÍ.  Starfshópurinn verði skipaður tveimur fulltrúum tilnefndum af KSÍ og tveimur fulltrúum 
tilnefndum af ÍTF og skili greinargerð til stjórna KSÍ og ÍTF fyrir 1.desember 2023.“  

KSÍ tilnefndi Hauk Hinriksson og Sigfús Ásgeir Kárason í starfshópinn og ÍTF tilnefndi Hörð Guðjónsson og 
Þóri Hákonarson.  

Starfshópurinn kom saman þrívegis og nálgaðist verkefnið á þann veg að leita upplýsinga um hvernig 
fyrirkomulagi leyfiskerfisins sé háttað í þeim löndum sem við berum okkur gjarnan saman við.  Eftir 
umræður á fundum starfshópsins og yfirferð á þeim upplýsingum leggur starfshópurinn til að skipaður 
verði nýr starfshópur með fulltrúm KSÍ og ÍTF, sem vinni að eftirfarandi tillögum:  

1. Að leyfiskerfi KSÍ verði skipt upp í þrjá hluta:  
a. Leyfiskerfi fyrir þau félög sem taka þátt í Evrópukeppni ár hvert. (Leyfiskerfi UEFA hjá 

karlaliðum og kvennaliðum)  
b. Leyfiskerfi fyrir þau félög sem taka þátt í Bestu deild karla annars vegar og Bestu deild kvenna 

hins vegar ár hvert  
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c. Leyfiskerfi fyrir þau félög sem taka þátt í Lengjudeild karla ár hvert.  
Hugmyndin með því að skipta leyfiskerfinu með þessum hætti er að sníða kerfið að þörfum 
deildakeppninnar hér og íslenskum veruleika.  Fyrirmynd að þessu er sótt í norska leyfiskerfið en því 
er skipt upp með þessum hætti og leyfiskerfi fyrir hverja deild tekur mið af þeim kröfum sem eðlilegar 
eru í þeim deildum. Samhliða slíkum breytingum yrði unnið að því að einfalda leyfisferlið, t.d. með því 
að liðka um tímafresti fyrir gagnaskil. Ein leið til þess væri að taka upp kerfi þar sem félögum yrði gert 
að uppfylla nauðsynlegar forsendur til þess að viðhalda áður útgefnu leyfi í stað þess að sækja árlega 
um nýja leyfisveitingu með skilum á öllum tilheyrandi gögnum. Félög þyrftu þannig aðeins að tilkynna 
um breytingar, ef einhverjar eru ár hvert. Ef upp kemur forsendubrestur, þá yrði viðkomandi félagi t.d. 
gert kleift gera viðbragðsáætlun/samning við leyfisstjórn um það hvernig félagið vinni bug á 
forsendubresti.  

2. Að viðeigandi kröfur sem gerðar eru í handbók leikja varðandi framkvæmd leikja  í deildum innan 
leyfiskerfis verði færðar inn í leyfisreglugerð hverrar deildar fyrir sig.  Þannig liggi skýrt fyrir í viðeigandi 
leyfisreglugerð hverjar kröfur til framkvæmdar leikja eru í viðkomandi deild í stað þess að aðeins sé 
getið um þau atriði í handbók leikja.   

3. Að skapa vettvang þar sem aðildarfélög í hverri deild geti komið á framfæri athugasemdum og tillögum 
að úrbótum til stjórnar KSÍ áður en samþykktar eru breytingar á leyfisreglugerð hverrar deildar.  

Þessar tillögur taka mið af helstu markmiðum leyfiskerfisins, að bæta allt umhverfi knattspyrnufélaganna, 
fjárhagslegt umhverfi, aðstöðu og árangur en þó þannig að tekið sé tillit til þess veruleika sem félögin búa 
við og að kerfið sé ekki meira íþyngjandi en eðlilegt getur talist í þeim veruleika. 

Er lagt til að unnið verði að útfærslu á þessum hugmyndum næsta árið og að nýr starfshópur ljúki störfum 
fyrir 1. desember 2024.  Gert er ráð fyrir að ný útfærsla leyfiskerfis taki gildi keppnistímabilið 
2025.  Aðildarfélög ÍTF og stjórn KSÍ verða upplýst reglulega um framgang mála og geta komið tillögum og 
athugasemdum á framfæri við starfshópinn.   
 

 
Stjórn KSÍ 


